

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu các trường Đại học thuộc khối ngành kinh tế;
- Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học trực thuộc các trường.

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES) trực thuộc trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, phát hành 4 số/năm trên Phiên bản tiếng Anh trên hệ thống của NXB Quốc tế Emerald Group Publishing và 12 số/năm trên Phiên bản tiếng Việt.

Hội thảo Khoa học quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Asia Conference on Business and Economic Studies - ACBES) là sự kiện được tổ chức hằng năm nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu và thảo luận về những ý tưởng và phát hiện khoa học bên cạnh các gợi ý chính sách cho lĩnh vực kinh doanh và phát triển kinh tế; đây cũng là nơi dành cho các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh đến từ nhiều nước trên thế giới đến gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi và thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững vì sự thịnh vượng của quốc gia và khu vực. Thông qua đó, các nhà nghiên cứu trẻ có cơ hội học hỏi các giáo sư, chuyên gia, tổng biên tập kinh nghiệm trong lĩnh vực công bố quốc tế; cũng như có cơ hội phát triển ý tưởng, xây dựng cấu trúc bài báo, hoàn thiện bản thảo, nộp cho các tạp chí chất lượng cao và tìm cơ hội tài trợ đề tài nghiên cứu.

Tiếp nối thành công của ACBES 2018 và ACBES 2019, vào ngày 27-28 tháng 8 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á trân trọng mời tất cả các học giả và nhà nghiên cứu gửi bài viết tham gia Hội thảo ACBES 2021.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp truyền thông từ Quý đơn vị để các hoạt động khoa học có ý nghĩa này được phổ biến rộng rãi đến đông đảo quý thầy cô, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên (*Xem thêm chi tiết thông tin đính kèm*).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NCKTKDCA.



HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Sử Đình Thành